



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา และคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างได้ใช้วิธีสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงขอประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเรียงตามลำดับ ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	ความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐)	ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐)	ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (๑๐๐)	คะแนนรวม (๓๐๐)	คะแนนเฉลี่ย	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุพิชญา คำเคลือ	๐๑-๐๐๑	๖๖	๗๒	๙๒.๓๓	๒๓๐.๓๓	๗๖.๗๗	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมาทำสัญญาและดำเนินการจัดจ้างตามลำดับที่ประกาศไว้ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเตรียมเอกสารและบุคคลคำประกันไว้ให้พร้อม เพื่อมาทำสัญญาและรายงานตัวทำงานเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในกรณีผ่านการสรรหาและเลือกสรรไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงแจ้งเป็นหนังสือ ให้ถือว่าผู้ผ่านการเลือกสรรสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำสัญญาจ้าง ต่อเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.อบต.จังหวัดร้อยเอ็ด) เห็นชอบแล้วเท่านั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๖๐ ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร กรณีมีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ที่ตรงตามตำแหน่งที่ขึ้นบัญชีไว้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสมบัติ แสงงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

